



ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี

เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตุ๊กตเครื่องดีมและกาแฟสำเร็จรูป หยอดเหรียญอัตโนมัติ
(ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง)

เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา ๑ ปี

ด้วย สวนสัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตุ๊กตเครื่องดีมและกาแฟสำเร็จรูป หยอดเหรียญอัตโนมัติ (ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา ๑ ปี โดยผู้ประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

คุณสมบัติผู้เสนอผลตอบแทน

๑. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นผู้มีอาชีพที่ได้มาตรฐาน
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอผลตอบแทนรายอื่น ณ วันประกาศให้เสนอผลตอบแทนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอผลตอบแทนอย่างเป็นทางการ

๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอผลตอบแทน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประกอบการที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตุ๊กตเครื่องดีมและกาแฟสำเร็จรูป หยอดเหรียญอัตโนมัติ(ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง)เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา ๑ ปี ได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/ubonzoo.zpo> , www.zoothailand.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๙-๒๓๙๖๖๑๑ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สวนสัตว์อุบลราชธานี เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กำหนดยื่นเสนอหลักฐานและเสนอผลตอบแทนในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กำหนดเปิดซองพิจารณาผลใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเทวินทร์ รัตนวงษะวัต)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี